

ประเด็น สังคม ฉบับที่ B7	31 ธ.ค. 67	วิทยาลัยการทัพบก
ประเด็น อาวุธปืนในสังคมไทย	“ปืน” กับความรุนแรงในสังคม	
ประเด็นสำคัญ	<ul style="list-style-type: none"> - พระราชบัญญัติอาวุธปืน - ปืนเถื่อนทางเลือกของคนงบน้อย - การลดการถือครองปืน - พรบ. อาวุธปืนฯ 	



คนไทยสนใจเรื่องปืนมากพอ ๆ กับ อาหาร ท่องเที่ยว และสินค้าไอที การแนะนำ รีวิวอาวุธปืนหลากหลายชนิด เป็นหนึ่งในเนื้อหายอดนิยมติดอันดับช่อง YouTube Facebook แต่ละตอนที่นำเสนอออกมา เรียกผู้ชมได้เป็น หลักแสนในเวลาไม่ถึงสัปดาห์ จึงไม่น่าแปลกใจที่ประเทศไทยมีการครอบครองปืนมากที่สุดในอาเซียน และอยู่ใน อันดับที่ 20 ของโลก และปัญหาความรุนแรงที่เกี่ยวข้องกับการใช้อาวุธปืน (gun violence) เป็นอีกหนึ่งสาเหตุ ของการเสียชีวิต จากอาชญากรรมที่สำคัญของประเทศไทย โดยพบว่า 75% ของอาชญากรรมนั้นกระทำโดยปืนซึ่ง เกิดขึ้นจากปืนที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียน

เหตุการณ์สูญเสีย และสะเทือนขวัญของสังคมไทยในหลายปีที่ผ่านมา โดยผ่านสื่อต่าง ๆ เกี่ยวกับการใช้ อาวุธปืนหลายคดีนั้น สร้างความสูญเสีย ความสะเทือนใจ และผลกระทบต่อสังคมเป็นอย่างมาก สะท้อนให้เห็นว่า ต้นตอที่สำคัญประการหนึ่ง คือ มาตรการควบคุมการใช้อาวุธปืนที่มีความหละหลวม มีความเสี่ยงที่ผู้ถือครองอาวุธ อาจนำไปใช้ก่ออาชญากรรมได้โดยง่าย

ปัจจุบันพบว่า นอกจากอาวุธปืนทั่วไปแล้ว สิ่งเทียม อาวุธปืนก็ถูกนำมาใช้ในการประกอบอาชญากรรม เช่น ปิ๊ปกัน หรือแบลงค์กัน ซึ่งปิ๊ปกัน ถือว่าเป็นโมเดลใกล้เคียงกับอาวุธ จริงมาก แต่ลำกล้องส่วนใหญ่เป็นพลาสติก เป็นปืนที่ออกแบบ มาเพื่อสันทนาการ ส่วนแบลงค์กัน เป็นปืนที่สร้างขึ้นมากใช้ใน กองถ่ายภาพยนตร์เป็นหลัก ปัจจุบันถูกนำมาใช้ถึงขั้นไปปล้น ทรัพย์ ทำร้ายร่างกาย ชิงทรัพย์ หรือข่มขู่เพื่อที่จะข่มขืน หรือ กระทำคามผิดอื่น ๆ เนื่องจากมีรูปร่างลักษณะคล้ายกับ อาวุธปืนและนำมาดัดแปลงได้ง่าย



ยุ่งยากแค่ไหน ถ้าอยากมีปืนอย่างถูกกฎหมาย

การออกพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 ผู้ที่มีปืนในครอบครองต้องนำไปขึ้นทะเบียน การครอบครองปืนในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมายนั้น มีขั้นตอนและใช้เวลาหลายเดือน กฎหมายมีข้อกำหนดไว้ว่าการขออนุญาตมีและใช้อาวุธปืน ต้องไปยื่นคำขอต่อนายทะเบียนอาวุธปืนก่อน เมื่อนายทะเบียนอาวุธปืนอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนได้ ก็จะออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืน หรือที่เรียกว่าใบ ป.3 ให้ จากนั้นผู้ร้องขอจึงนำไปอนุญาตดังกล่าวไปซื้ออาวุธปืนแล้วจึงนำไปแสดงต่อนายทะเบียนอาวุธปืนเพื่อออกใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน หรือที่เรียกว่าใบ ป. 4 ส่วนการพกพาอาวุธปืนติดตัว กฎหมายกำหนดให้ต้องมีใบอนุญาต ป.12 ก่อน โดยคุณสมบัติและหลักเกณฑ์การพิจารณาออกใบอนุญาตต้องเป็นไปตามที่กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยกำหนด

“ปืนเถื่อน” ทางเลือกของคนงบบ่น



จากพระราชบัญญัติอาวุธปืน ๆ ทำให้การครอบครองปืนของคนไทยเป็นไปได้ยากขึ้นกว่าเดิม จึงเกิดตลาดปืนผลิตเอง หรือที่เรียกว่า “ปืนไทยประดิษฐ์” เพราะการทำปืนไม่ได้มีความสลับซับซ้อนอะไรมาก ส่วนประกอบของปืนมีเพียงแค่ลำกล้อง และชุดลั่นไก โดยลำกล้องสามารถทำขึ้นมาได้ง่าย ๆ โดยการนำเหล็กไปกลึงตามโรงกลึง ซึ่งมีราคาถูก ส่วนชุดลั่นไกก็เป็นเพียงแค่ตัวตอกท้ายกระสุน ดังนั้นปืนไม่มีทะเบียน ไม่ได้หมายความว่า ประชาชนเท่านั้นที่มี และปืนที่มีทะเบียนไม่ได้หมายความว่า ข้าราชการเท่านั้นที่จะครอบครองได้

นอกจากนี้ ปืนเถื่อน ยังหาซื้อง่าย ราคาถูกกว่าหลายเท่าตัว ไม่ต้องใช้เอกสาร ไม่ยุ่งยาก ทำให้ปืนเถื่อนมีตลาดเคลื่อนทั่วบ้านทั่วเมืองเป็นผลให้เกิดอาชญากรรมในภูมิน้อยตามมา ปืนเถื่อนในที่นี้ ไม่ใช่ปืนไทยประดิษฐ์อย่างเดียว แต่หมายรวมถึง ปืนทุกชนิดที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียน หรือปืนที่ถูกกลบเลขทะเบียนที่ตัวปืนออกไป ด้วยความที่มีราคาไม่แพงมากนัก หาซื้อง่าย สั่งทางออนไลน์ก็ได้ เมื่อสั่งซื้อและชำระเงินแล้วเพียง 2-3 วัน ก็ได้ของมาไว้ในมือ ไม่มีทะเบียน ไม่ต้องเสียเวลาไปยื่นเอกสารต่าง ๆ ในการขอมิปืนไว้ในครอบครอง ทำให้สามารถเข้าถึงได้ง่าย

ปีปีกันและแบลงค์กัน ก็เป็นส่วนหนึ่งของการนำปืนมาดัดแปลง เพราะปีปีกันสามารถไปดัดแปลงใช้กระสุนได้หลายขนาด ในแง่การควบคุมสิ่งเทียมอาวุธปืน ปีปีกันไม่มีกฎหมายห้ามบุคคลมีหรือครอบครอง การมีไว้จึงไม่ใช่การกระทำที่ผิดกฎหมาย ยังไม่มีกฎหมายห้ามเรื่องอายุบุคคลในการที่มีหรือครอบครองปืนปีปีกันเอาไว้อีกด้วย และ ยังไม่มีกฎหมายห้ามบุคคลเรื่องพกพาติดตัว การนำติดตัวไปในสถานที่ต่างๆ จึงสามารถนำไปได้อย่างอิสระ ยกเว้นสถานที่ที่ห้ามนำไปโดยเฉพาะ ซึ่งเป็นช่องว่างให้สามารถนำสิ่งเหล่านี้ไปก่อเหตุได้เช่นกัน

ทำอย่างไรให้ลดการถือครอง

ปืนเป็นอาวุธที่มีบทบาทซับซ้อนในสังคม เป็นทั้งสัญลักษณ์ของเสรีภาพและความรุนแรง อาวุธปืน ถูกขับเคลื่อนด้วยมนุษย์ ดังนั้นการแก้ไขปัญหาความรุนแรงจากปืน จึงไม่ใช่แค่การแก้ปัญหาด้านกฎหมายเท่านั้น แต่ ยังต้องสร้างความเปลี่ยนแปลงในระดับตัวบุคคล อาวุธปืนเมื่อถูกนำไปใช้เพื่อก่อความรุนแรง อาชญากรรม และ

การก่อการร้าย เท่ากับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม สันติภาพและความมั่นคง สุขภาวะและชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนกำลังถูกสั่นคลอน

ผลกระทบจากการถือครองปืนในสังคมไทยที่มีมากขึ้น จึงควรมีการควบคุมอาวุธปืนให้มีความเข้มงวดและทันสมัยมากขึ้น โดยมีแนวทางแก้ไข อาทิ

เพิ่มมาตรการในการคัดกรองบุคคลที่ขออนุญาตครอบครองอาวุธปืนโดยเพิ่มการตรวจสอบสุขภาพจิต ก่อนที่จะได้รับใบอนุญาต เปลี่ยนจากการกำหนดให้ใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน และเครื่องกระสุนปืน มีอายุ ตลอดเวลาที่ผู้รับใบอนุญาตเป็นเจ้าของอาวุธปืนนั้น เป็นกำหนดให้มีอายุใบอนุญาตชั่วระยะเวลาหนึ่งเพื่อเปิดโอกาสให้รัฐสามารถเข้ามาตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขออนุญาตเป็นระยะ ๆ ได้

เพิ่มมาตรการตรวจสอบ การเก็บอาวุธปืนให้อยู่ในที่ปลอดภัยเพื่อป้องกันมิให้อาวุธปืนตกไปอยู่ในความครอบครองของบุคคลที่มีความเสี่ยงในการนำอาวุธปืนไปใช้ในทางที่มิชอบได้ดียิ่งขึ้น

การกำหนดให้มีนโยบายในการปราบปรามปืนเถื่อนในเชิงรุก รมรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันสอดส่องบุคคลในครอบครัว ชุมชน หมู่บ้านของตน และช่วยกันแจ้งเบาะแสการมีอาวุธปืนเถื่อนไว้ในครอบครองให้แก่เจ้าหน้าที่

การแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.อาวุธปืนฯ พ.ศ. 2490 ก็มีความจำเป็นที่จะต้องระบุนิยาม ความหมาย เช่น คำว่า “ อาวุธสงคราม ” ก็อาจไม่สำคัญอีกต่อไป เพราะปัจจุบันปืนประเภทเดียวกัน ขนาดเดียวกันประชาชนทั่วไปก็สามารถครอบครองได้ ต่างกันก็แค่ยิงแบบอัตโนมัติไม่ได้ รวมทั้งกำหนดรายละเอียดปลีกย่อยของวัสดุที่นำมาใช้ในการผลิตสิ่งเทียมอาวุธปืนเพื่อป้องกันมิให้เกิดการดัดแปลงได้ง่าย ขณะเดียวกันต้องควบคุมการนำเข้าจากประเทศจีน ซึ่งถือเป็นผู้ส่งออกสิ่งเทียมอาวุธปืนรายใหญ่ในปัจจุบัน ผ่านช่องทางอีคอมเมิร์ซซึ่งจีนเป็นเจ้าของ รวมไปถึงการควบคุมเนื้อหาในโลกออนไลน์ ซึ่งรัฐจำเป็นที่จะต้องแก้ไขกฎหมายอื่นเพื่อควบคุมควบคุมไปด้วย ไม่ใช่แค่ พ.ร.บ.อาวุธปืนฯ พ.ศ. 2490 เพียงฉบับเดียว



สุดท้ายสภาวะทางสังคม ความกดดันจากครอบครัว การถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้บังคับบัญชา ปัญหาเสพติด และการทะเลาะวิวาท มูลเหตุจูงใจเหล่านี้ยังเป็นสาเหตุในการก่อเหตุ ที่ไม่สามารถระบุได้ชัดเจน แต่ก็ยังคงต้องมีการศึกษาเพิ่มขึ้นในอนาคต

จากที่กล่าวมานี้ ทำให้เห็นว่าอาวุธปืนเป็นสองด้านที่อยู่บนเหรียญเดียวกัน ด้านหนึ่งอาวุธปืนเป็น ปัจจัยที่มีประโยชน์สำหรับใช้ป้องกันตนเองและผู้อื่นให้พ้นจากภัยอันตรายที่เข้ามาใกล้ตัว แต่อีกด้านหนึ่งอาวุธปืนก็เป็นปัจจัยที่ใช้ทำร้าย ทำร้ายซึ่งกันและกัน ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อ หากอาวุธตกอยู่ในความครอบครองของบุคคลที่มีการควบคุมตนเองต่ำ อาวุธปืนอาจถูกนำไปใช้ในทางที่ผิดและเป็นอันตรายต่อสังคมได้ การลดความรุนแรงที่ เกี่ยวข้องกับอาวุธปืนในปัจจุบันจึงไม่อาจเป็นหน้าที่ของภาครัฐเพียงอย่างเดียว แต่ยังเป็นหน้าที่ของประชาชนทุกคนที่ต้องคอยดูแล สอดส่อง ร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ ช่วยกันแก้ไขปัญหาในชุมชนของตนเองหลังจากนั้นจึงขยายไปยังชุมชนใกล้เคียงไป จนถึงระดับประเทศในรูปแบบของการสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งต่อไป คงถึงเวลาที่ต้องถกกันอย่างจริงจังว่า ระหว่างความมั่นคงปลอดภัยกับคำว่าผลประโยชน์ อย่างไหนสำคัญกว่ากัน

พ.อ.หญิง ฌัก ภัคคะกรณ์

อจ.ทก.สมย.วทป.